





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

3 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ, pptv, thecoverage, theactive, thaipbs, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยภายหลังการประชุมคกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.67 ว่า บอร์ด สปสช.เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ระยะที่ 4 ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งเป้าหมายและกรอบแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ 10 ประการ รวมทั้งระบบเบิกจ่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล และเห็นชอบข้อเสนอเรื่องการป้องกันโรค NCDs เป็นการทำงานควบคู่กับ สธ. ซึ่งโครงการนี้ต้องผ่านอนุกรรมการชุดที่เกี่ยวข้องเป็นการขับเคลื่อนเริ่มต้นไปด้วยกัน รวมถึงเรื่องใบส่งตัว สปสช.ยืนยันใบส่งตัวเป็นดิจิทัล ไม่จำเป็นต้องเป็นเอกสารหรือกระดาษ ซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจมีความไม่เข้าใจหรือความล่าช้าในบางกรณี จะปรับปรุงแนวทางให้ราบรื่น และหากพบผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมทัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า กรณีใบส่งตัวโดยเฉพาะใน กทม.ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 5 ฉบับ ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ได้ย้ำในที่ประชุมว่า เมื่อมีกติกาและกฎหมายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ใบกระดาษหรือเรียกคนกลับมารับใบส่งตัวอีก รวมถึงได้ขอให้ภาคประชาชนที่เสนอเรื่องดังกล่าววางพื้นที่ไปคู่มือทำงาน</p>	
<p>ตรวจเยี่ยมแผนขยายเตียงผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (chiangmainews, hfocus)</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมความพร้อมการขยายเตียงในหอผู้ป่วยจิตเวช รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ จาก 10 เตียง เป็น 20 เตียง ภายในปี 2568 ตามยุทธศาสตร์สุขภาพจิตระดับประเทศ เพื่อเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยจิตเวชไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ยกระดับคุณภาพบริการ ลดปัญหาการรอคิวและขาดแคลนพื้นที่รักษา ส่งเสริมการดูแลครอบคลุมทั้งการรักษาทางยา การบำบัดเชิงจิตวิทยา และการฟื้นฟูระยะยาว ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน</p>	
<p>Kick off ท้องเที่ยวสุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ thejournalistclub</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานคิกออฟงาน "ท้องเที่ยว สุขภาพดี รวมพล 100 ร้าน มาตรฐานสาธารณสุขล้านนา R1" จ.เชียงใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ ต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทยที่เป็นจุดแข็ง โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน ช่วยยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ และร้านค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยว</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>แต่งตั้งโฆษก สร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโฆษก สร. ดังนี้ 1.นพ.ศักดิ์ อธิภาชน์ รอง สร. (กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการแพทย์) 2.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สร. 3. นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมสาขาจิตเวช) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา กรมสุขภาพจิต และ 4.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ รองผอ.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต พร้อมมอบอำนาจหน้าที่ อาทิ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีความคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร มอบสำนักสารนิเทศ สป.สร. เป็นหน่วยงานหลักสนับสนุน มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.เป็นต้นไป</p>	


ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไทยพร้อมรับมือโรคระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, hfocus, TNN, newtv, thailandplus, thaigov, prd., nationtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ร่วมกล่าวในพิธีเปิดการประชุมรัฐสภาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลก ว่า เป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและตอบโต้ภัยโรคระบาดใหญ่ที่มีแนวโน้มเกิดบ่อยขึ้น ซึ่งประเทศไทยสามารถจัดการตอบโต้การระบาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไทยยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความมั่นคงทางสุขภาพ ผ่านนโยบายสำคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค การแก้ไขปัญหาโรค NCDs เป็นต้น</p>	
<p>ชุมชนต้นแบบการรับมือภัยพิบัติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thailandplus, esankhonkaennews)</p> <p>- นายสรวิศ อ่อนละมัย ที่ปรึกษา รว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาขับเคลื่อนนโยบายและรองรับภัยพิบัติชุมชน ชมภู ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนในทุกภาคส่วน ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, mcot, TNN, INN, newtv)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง กล่าวว่าร.ว.สธ. สั่งทุกหน่วยงานสังกัด สธ. ให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ โดยเปิดศูนย์พักพิง 61 แห่ง มีประชาชนเข้าพัก 3,975 ราย และปฏิบัติการช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 96 ราย ทำสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวเมื่อประสบเหตุอุทกภัย การเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำ และประชาสัมพันธ์ให้ทำการย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางไปในที่ปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thailandplus, hfocus, thaipbs, thaigov)</p> <p>- นพ.ศักดิ์ อภิรักษ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีน้ำท่วมและดินโคลนถล่มทางภาคใต้ว่า ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 6 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล ในรอบวันมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 6 ราย สะสม 25 ราย บาดเจ็บสะสม 38 ราย และสูญหาย 1 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบเพิ่มเป็น 132 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น รพ.สต. 70 แห่ง สถานพยาบาลนอกสังกัด สธ. 36 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 10 แห่ง รพช. 9 แห่ง และสสอ. 7 แห่ง เปิดบริการได้ตามปกติ 32 แห่ง ปิดบริการบางส่วน 2 แห่ง และปิดบริการ 98 แห่ง โดยช่วง 1-8 ธ.ค. 67 ทีม MSERT กรม สบส. ได้ทยอยเข้าฟื้นฟู รพ. สำหรับการดูแลช่วยเหลือประชาชน มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพิ่มขึ้นเป็น 491 แห่งใน 4 จังหวัด คือ ยะลา 61 แห่ง นราธิวาส 114 แห่ง สงขลา 45 แห่ง และปัตตานี 252 แห่ง รองรับประชาชนได้ 60,950 ราย มีผู้เข้าพัก 34,354 ราย ได้นอนย่ำให้ สสจ. สสอ. และผู้ดูแลศูนย์พักพิง จัดทำแบบประเมินออนไลน์แยกประเภทและจำนวนกลุ่มเปราะบาง และประเมินสุขภาพทุกกลุ่ม พร้อมทั้งประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิต เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อ ส่วนการดูแลด้านสุขภาพจิต 6,236 ราย พบมีภาวะเครียดสูง 22 ราย ทั้งหมดได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจแล้วและจะมีการติดตามเป็นระยะจนเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (pptvhd36, thecoverage)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในพื้นที่ อ.นาทวี และ อ.เทพา จ.สงขลา สปสช. ได้ประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง ได้สั่งกำชับให้ติดตามดูแลเป็น ส่วนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่บำบัดด้วยการล้างไตผ่านหน้าท้อง ทาง สปสช. ได้มีการประสานความร่วมมือกับ บ.ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อดูแลในส่วนของจัดส่งน้ำยาล้างไตให้กับผู้ป่วย พร้อมสั่งการ สปสช.เขต 13 สงขลา ติดตามสถานการณ์ของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, linetoday, thestandard, news1live, sonthitalk)</p> <p>-น.ส.ศศิกันต์ วัฒนชะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ จ.ชุมพรลงไป โดยเฉพาะ จ.สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และจ.นราธิวาส น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ย้าให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่ม (ผอ.ศบข.) สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการคมนาคม และอื่นๆ พร้อมเครื่องจักรกล เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.</p>	
<p>โรคอุจจาระร่วง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, bangkokbiznews, hfocus, thaipbs, newtv, thaitodaynews, postjung)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาว เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อโนโรไวรัสและโรต้าไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้ในทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าวัยอื่น ข้อมูลจากระบบ เฝ้าระวังโรค กองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 26 พ.ย. 67 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 707,717 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,090.27 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานการเสียชีวิต พบการระบาดมากที่สุดในสถานศึกษา สำหรับผู้ที่มีอาการอุจจาระร่วงให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ (โออาร์เอส) เพื่อป้องกันภาวะช็อกและเสียชีวิตจากการขาดน้ำและเกลือแร่ ไม่แนะนำให้ดื่มเกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย เพราะมีน้ำตาลสูงจะดึงน้ำเข้าสู่ทางเดินอาหารเพิ่มขึ้น ทำให้ลำไส้บีบตัวเกิดอาการมากขึ้น สามารถทำสารละลายเกลือแร่เอง โดยละลายน้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ เกลือแกงครึ่งช้อนชา ในน้ำสะอาด 750 ซีซี จิบทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง</p>	
<p>ต้อนรับ PMDA Asia Office</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการฯ อย. ให้การต้อนรับ Dr. Kitahara Jun หัวหน้า PMDA Asia Office เพื่อหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบกำกับดูแลยาและเครื่องมือแพทย์ เน้นการพัฒนาบุคลากรผ่านศูนย์อบรมเอเชีย (ATC) และเร่งการเข้าถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ปลอดภัย มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงยาและเครื่องมือแพทย์ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับสุขภาพของประชาชนไทยอย่างยั่งยืน</p>	
<p>วิธีล้างองุ่นลดสารเคมีตกค้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยจากกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่การตรวจพบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในองุ่นจีนมีสแคทเทินเกินเกณฑ์มาตรฐานนั้น กรมฯ ทดสอบวิธีล้างองุ่นเพื่อลดสารเคมีตกค้าง พบว่าการล้างด้วย น้ำสะอาดผสมผงฟู (น้ำ 4 ลิตร ผสมผงฟู 1 ช้อนชา) มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดสารตกค้างได้ 36%-75% รองลงมาคือการล้างด้วยน้ำสะอาดผสมเกลือ และการล้างด้วยน้ำสะอาดเพียงอย่างเดียว โดยแนะนำให้แช่ในน้ำผสมผงฟู 30 นาที ล้างน้ำไหล 1 นาที และขัดผิวองุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการล้าง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการบริโภคองุ่นในปริมาณมากต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากสารตกค้างและการได้รับน้ำตาลเกินมาตรฐาน</p>	
<p>องค์การเภสัชกรรมเปิดตัว 'ยาด้านไวรัส HIV สูตรใหม่'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>- องค์การเภสัชกรรม พัฒนายาด้านไวรัสเอชไอวีสูตรใหม่ สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก รวมทั้งมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้ครอบคลุมการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่ดื้อยา ซึ่งจะมีการนำไปร่วมจัดแสดงในนิทรรศการเขียนสองใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2567 ในวันที่ 1-3 ธ.ค. 2567 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ และภายในปี 2568 องค์การฯ มีแผนออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รายการ ได้แก่ 1. ยาเม็ดสูตรผสม TDAVIR (Dolutegravir/ Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 50/200/25 mg tablets) สำหรับใช้ในการรักษา และ 2. ยาเม็ดสูตรผสม TAF-EM (Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 200/25 mg tablets) ซึ่งนอกจากใช้ในการรักษาแล้ว ยังสามารถใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ (PrEP) ได้ โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีขนาดเล็ก รับประทานง่ายกว่า และมีผลข้างเคียงต่อไตน้อยกว่ายาที่ใช้ในปัจจุบัน</p>	
<p>บุคลากรรพ.เมตตาฯ คว่ำรางวัลระดับโลก 2 ปีซ้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (bangkokbiznews, hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้านจักษุวิทยา ทั้งในด้านการศึกษาวิจัย พัฒนาบุคลากร และการบริการทางการแพทย์ ล่าสุด นายนิพนธ์ ยอดมณี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายทางจักษุวิทยา The Ophthalmic Photographers' Society 55th Annual Education Program in Chicago, IL on October 18-20 th, 2024 เป็นงานประกวดภาพถ่ายทางจักษุวิทยาที่ใหญ่ที่สุดในระดับนานาชาติ และได้รับเกียรติให้จัดแสดงภาพในงานประชุมจักษุแพทย์ทั่วโลก ในงาน AAO 2024 ได้รับรางวัล 2 ปีติดต่อกัน สำหรับครั้งนี้ได้รับ 3 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 1st Place ประเภท Indocyanine Green Angiography “Vogt koyanagi Harada Disease” รางวัลที่ 2 2nd Place ประเภท Optical Coherence Tomography “Vogt koyanagi Harada Disease” รางวัลที่ 3 3rd Place ประเภท Composite “Neuroretinitis” เป็นการประกวดภาพถ่ายทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากสมาคม Ophthalmic Photographers' Society EYE IMAGING EXPERTS www.opsweb.org ซึ่งเป็นสมาคมที่รวบรวมผู้ใช้เครื่องมือจักษุวิทยาที่ใหญ่ที่สุดและมากที่สุดในโลก</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>-สถาบันโรคทรวงก กรมการแพทย์ ชี้แจงประเด็นใบหน้าบวม ปลายจมูกแดง เป็นสัญญาณเตือนว่าหัวใจกำลังทำงานหนักขึ้น เป็นข้อมูลเท็จ และไม่เกี่ยวกับภาวะหัวใจทำงานหนักแต่อย่างใด แต่เกิดจากการที่หลอดเลือดขยายตัว เป็นการตอบสนองต่อสภาวะปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter)</p> <p>- รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ชี้แจงประเด็น ลมพิษเกิดจากการบูดเน่าของอาหารในลำไส้ ในช่วงเวลาอากาศเปลี่ยน ทำให้ร่างกายเกิดความแปรปรวน เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถพิสูจน์ได้</p>	
<p>สปสช.มอบ 7 แพ็คเกจของขวัญปีใหม่ให้ปชช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ch3plus, newtv, thaipbs, news1live, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย บอร์ด สปสช. อนุมัติของขวัญปีใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้า 7 แพ็คเกจ ประกอบด้วย 1.สำหรับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด จะมีการฝากครรภ์ คัดกรองดาวน์ซินโดรม วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 2.เด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี การคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน การคัดกรองโรคทางพันธุกรรม 3.เด็กโตจนถึงวัยรุ่น 6-24 ปี มีการคัดกรองพัฒนาการเด็ก คัดกรองซิฟิลิส แวนดา วัคซีน HPV 4.ผู้ใหญ่ 24 ถึง 59 ปี เจาะเลือดตรวจน้ำตาล ไขมัน ตรวจไวรัสตับอักเสบบี ซี คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจแมมโมแกรมสำหรับหญิง 40 ปีขึ้นไป 5.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คัดกรองวินิจฉัยโรคในกลุ่มเสี่ยง คัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 6.ชุดตรวจคัดกรองด้วยตนเอง เช่น มะเร็งปากมดลูก เอชไอวี มะเร็งท่อน้ำดี 7.สายด่วนและสุขภาพจิต โดยได้เชิญบอร์ด สปสช. ลงพื้นที่ที่ร.วัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อดูการฉีดวัคซีน 9 สายพันธุ์ให้กับร.หญิง ป. 5 ในวันที่ 20 ธ.ค.67 เวลา 10.00 น.</p>	
<p>ปัญหาใบส่งตัวบัตรทอง กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ว่าที่ ร.ต.หญิง รัชฎาภรณ์ ราชแผน ผู้ประกอบการพระยาสุเรนทร์คลินิกเวชกรรม กล่าวถึง กรณีปัญหาใบส่งตัวบัตรทอง กทม. ว่า เรื่องไม่ออกไปส่งตัวถือเป็นกรณีไป เช่น ที่บอกว่าบางคลินิกไม่ออกไปส่งตัวให้ เรื่องนี้คนไข้ต้องเอาประวัติการรักษามาให้คลินิกดูก่อน คลินิกถึงจะเขียนใบส่งตัวได้ จะพูดแต่แนวทางเดียวอย่างเดียวไม่ได้ หรือกรณีคนไข้ย้ายสิทธิ์มาแล้วต้องการใบส่งตัวแต่ไม่มีบัตรนิตมาเลยก็ไม่สามารถออกไปส่งตัวให้ได้ มองว่าปัญหาคลินิกเป็นเรื่อง สปสช.ไม่จ่ายเงิน ส่วนปชช.จะเอาทุกอย่างที่ตัวเองต้องการโดยไม่เข้าตามระบบเท่านั้น</p>	
<p>เสนอบรรจุ เฝือกยางพารา เป็นสิทธิประโยชน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายประสพการณ เฝือกยางพารา ผอ.บริษัท ที.ที.สอินเตอร์ จำกัด ผู้รับผลิตเฝือกจากยางพารา เผยหลังจากที่ได้มีการพัฒนาเฝือกจากยางพาราและขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย ปัจจุบันเริ่มมีหลายรพ.สั่งซื้อเพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วย ได้เตรียมกำลังการผลิตไว้เบื้องต้น 3,000 - 5,000 ชิ้น และเตรียมพร้อมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเนื่องจากมีผู้ป่วยที่ต้องการใช้เฝือก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มากกว่านั้น อย่างไรก็ตามก็ดี เสนอว่าหาก สปสช.พิจารณาบรรจุฝือกยางพาราเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง 30 บาท ก็จะขยายตลาด ช่วยให้มีการใช้งานเพิ่มอีกมาก อีกทั้งช่วยประหยัดงบประมาณลงได้กว่า 50% มีคุณสมบัติต่างๆ ไม่แพ้พลาสติกไฟเบอร์จากต่างประเทศที่มีราคาประมาณ 5,000 - 6,000 บาท แต่ฝือกจากยางพารา ผลิตในประเทศ ราคาถูกกว่ามาก มีราคาประมาณ 2,500 บาท นอกจากนี้ยังย่อยสลายได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>การประชุมคณะกรรมการ กพฉ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมกกก. กพฉ. มีการพิจารณาและอนุมัติร่างประกาศ กพฉ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... สำคัญคือ การขยายเวลารับรองหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทั่วประเทศอีก 1 ปี (จนถึง 26 พ.ย. 68) จากเดิมกำหนดวันที่ 26 พ.ย. 67 รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ.2567 การคัดเลือกเลขาธิการ สผฉ. สมัยวาระ พ.ศ. 2568-2572 และการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 16 เพื่อขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., บางกอกทูเดย์, topnews, thestatestimes)</p> <p>- หมอเอก อติต สส. เชียงราย โปสตรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านบุรีไฟฟ้าในประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่าแม้จะใช้ทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมากในความพยายามดังกล่าว แต่ผลลัพธ์กลับไม่สามารถลดการบริโภคบุรีไฟฟ้าในสังคมได้ ปัจจุบันเหมือนมุ่งเน้นการต่อต้านเข้มข้น แต่กลับละเลยการควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยรวม พบว่ามีการอ้างชื่อราชวิทยาลัยแพทย์ส่งข้อความผ่านไลน์กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และไลน์กลุ่มอื่นๆ เพื่อรวบรวมรายชื่อไปยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร คัดค้านการควบคุมบุรีไฟฟ้าให้ถูกกฎหมายโดยอ้างเหตุผลเรื่องเด็กและเยาวชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, โลกวันนี้, บางกอกทูเดย์)</p> <p>- สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาจาก 13 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนประกาศจุดยืนคัดค้านการนำเข้าบุรีไฟฟ้า ฝากถึงรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาไม่เอาบุรีไฟฟ้าเข้าประเทศ ตามที่มีความพยายามผลักดันให้มีการทบทวนนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับบุรีไฟฟ้าในประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ</p> <p>- เพจ เสียงจากทหารเรือ ได้นำเสนอประเด็นเด็กหญิงวัย 11 ขวบจาก จ.อุบลราชธานี ป่วยหนักเป็นโรคปอดอักเสบ เข้าห้อง ICU ยอมรับเพราะสูบบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายในซอยข้างบ้าน จึงทดลองบุรีไฟฟ้าหลายสี หลายรส</p>	
<p>รพ.ชุมพร บูรณาการข้ามกระทรวง ลงพื้นที่ช่วยผู้ป่วยติดเตียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- รศ.พิเศษ นพ.บุญเลิศ มิตรเมือง นพ.ศัลยกรรมประสาท ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ ลงพื้นที่บ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ร่วมกับนายสุรพงษ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรี ตำบลบางหมาก เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บางหมาก อสม.หมู่ที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัว นายณรงค์ คิริมา อายุ 45 ปี ผู้พิการติดบ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก โดยเป็นโครงการบูรณาการข้ามกระทรวงที่รพ.ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จัดขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยสีแดงคือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ทั้งสุขภาพ สาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การศึกษา และอาชีพ เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน ที่ผ่านมา ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ในพื้นที่ จ.ชุมพร และระนอง แล้ว 120 ครอบครัว และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>	
<p>เตือนผู้ปกครองระวังไข้สูงในเด็กกระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นพ.อภิชน จินเสวก รก.นายแพทย์ เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ปทุมธานี ได้ร่วมกันหารือและแนะนำวิธีการรับมือการแพร่เชื้อไวรัสในช่วงนี้ หลังจากทาง อบจ.ปทุมธานีได้รับแจ้ง ว่า มีนร.ป่วยมีไข้สูง และลาหยุดเป็นจำนวนมาก โดยพบมากในเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 1 - 6 ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้าน สสจ.ปทุมธานี เผยได้มีการเฝ้าระวังโรคระบาดที่มีความรุนแรง อาทิ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นโรคอันตราย พร้อมขอบคุณ นายก อบจ.ปทุมธานี ที่ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมได้ขยายกลุ่มอายุที่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ จาก 2 ปีเป็น 5 ปี ส่วนสถานศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 18 ปี ซึ่งได้ทำการฉีดไปแล้วกว่า 200,00 โดส แต่ยังไม่เพียงพอ จำหาลือกับ สธ. และนายก อบจ.ปทุมธานีต่อไป</p>	
<p>ข่าวเชียงใหม่มีแนวโน้มดีมีแอลกอฮอล์ลดลง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-นายวีรยุทธ จ่านองประสาทร นพ.สสจ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อติดตามสถานการณ์แนวโน้มปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มลดน้อยลงเรื่อย ๆ ภาคเหนือดื่มมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นเบียร์ สุราผสม และสุรากลั่น ขณะที่คนเชียงใหม่ก็มีแนวโน้มดื่มแอลกอฮอล์ลดลงเรื่อย ๆ เช่นกัน เฉลี่ยอยู่ที่ 35 % แต่ยังคงเกิดเกณฑ์เป้าหมายที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้ที่ 27 % ประชากรในเขตพื้นที่อำเภอฝางมีผู้ที่ดื่มสุรามากที่สุด เฉลี่ยสูงถึง 40.15 % ของประชากรทั้งหมด ด้านการบังคับใช้กฎหมายพบว่า เขตพื้นที่ สภ.เมือง และสภ.ช้างเผือก มีการจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด ส่วนผลสรุปด้านการดำเนินงานบำบัดรักษาและการคัดกรองการช่วยเหลือสุราพบ คัดกรองได้ 40.48 % จากเป้าที่ตั้งไว้ที่ 50 % แต่ภาพรวมตั้งแต่ปี 2565-2567 พบว่าสามารถคัดกรองได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล 2567 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธาน คกก.อำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล แลกผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 ว่า มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 21 คน จากสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ 11 แห่ง ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการ 5 คน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้วันหยุดการไปครั้งนี้ รวมเป็นเวลาของการใช้ทุนหลังจากศึกษาแพทย์จบ</p>	
<p>"รัฐบาล"พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, สวพ.91, innnews, thebangkokinsight, ch5, linetoday, news1live, sonhitalk, voicetv, mcot)</p> <p>-นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 โดยเน้นว่าการจัดงานครั้งนี้เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงและทุกภาคส่วน เช่น ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และด้านการท่องเที่ยว การแข่งขันดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทย ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศ และใช้กีฬาเป็นหนึ่งใน Soft Power ของชาติ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกมิติ เพื่อให้การจัดงานสำเร็จและสร้างความประทับใจแก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกด้าน โดยกำหนดแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33ระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2568 ณ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, สงขลา และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา</p>	
<p>ภาษีวิชาชีพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-พล.อ.ท.นพ.นายอิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เผยกรมสรรพากรแจ้งว่า รายได้จากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เสียภาษีวิชาชีพ ไม่ใช่ภาษี vat เพราะไม่ใช่การขายสินค้า กรณีทำงานให้กับสถานพยาบาลรัฐ และเอกชน โดยไม่ได้เป็นลูกจ้าง ให้เสียภาษี 40(2) กรณีทำงานโดยมีสัญญาข้อตกลงกับสถานพยาบาล ให้เสียภาษี 40(6) เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง</p>	
<p>รวบรวมเดือน อ่างตัวเป็นหมอคัลยกรรม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ch7)</p> <p>-ตำรวจทางหลวงจับกุมนายปณัฏฐภูมิ พุฒิปพัฒนาภูมิ วัย 25 ปี ที่คอนโคฯ อ่างตัวเป็นหมอคัลยกรรมใบหน้า ทำงานตามคลินิกหลายแห่ง และหลอกลวงเหยื่อระดมทุนเปิดคลินิกเสริมความงามเอง มีคนหลงเชื่อร่วมลงทุนกว่า 3 ล้านบาท ต่อมาผู้ร่วมลงทุนสงสัยพยายามตรวจสอบ จนพบความจริงว่า นายปณัฏฐภูมิ จบการศึกษาแค่ ม.6 ไม่ได้เป็นหมอคัลยกรรมตามที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กล่าวอ้าง แต่ใช้วิธีสวมใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเข้าไปทำงานตามคลินิกเสริมความงามมาแล้วหลายแห่ง ได้แจ้งความดำเนินคดี พนักงานสอบสวน สน.วังทองกลาง จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติม</p>	
<p>ฟิลิปปินส์คาดยอดติดเชื้อ HIV จ่อทะลุ 2.15 แสนราย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (xinhuathai, linetoday) - สธ.ของฟิลิปปินส์รายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) หรือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (PLHIV) ในประเทศมีแนวโน้มสูงถึง 215,400 ราย ภายในสิ้นปี 2024 ขณะการคาดการณ์ของแบบจำลองการระบาดของโรคเอดส์พบว่า จำนวนผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในฟิลิปปินส์อาจสูงถึงราว 4.48 แสนรายภายในปี 2030 หากไม่มีการยกระดับการป้องกันและช่วยเหลือ</p>	
<p>นิวซีแลนด์พบการระบาดของไข้หวัดนก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลีนิวส์ กรมประชาสัมพันธ์, linetoday) - รัฐบาลนิวซีแลนด์ ออกแถลงการณ์ระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกทุกชนิด เนื่องจากตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ “เอช7เอ็น6” ที่ฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่ง ในภูมิภาคโอตาโก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะใต้</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	